



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 106 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ช่วงวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- สศช. มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โตตามคาด 1.5 - 2.5 %
- พาณิชย์ยกธงขาวลดเป้าส่งออกปีนี้เหลือ 3.5% หลายฝ่ายมองเป็นไปได้ยาก
- ส่งออกสินค้าเกษตรไป RCEP ทางออกลดเสี่ยงส่งออกเกษตรไทย
- รัฐ-เอกชนจับมือดันกม.หลักประกันช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โตตามคาดในกรอบร้อยละ 1.5-2.5 เนื่องจากข้อมูลและดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ ในช่วง 5-6 เดือนแรกของปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดี โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจในปีนี้นี้ยังสามารถเติบโตได้ในกรอบที่ร้อยละ 1.5 - 2.5 ต่อปี สอดคล้องกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ใต้กล่าวไว้ว่า คสช. จะพยายามผลักดันให้ได้เกินร้อยละ 2.0 โดยให้ธนาคารของรัฐพิจารณาทำโครงการต่างๆ ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเงินไปลงทุนให้มากขึ้น รวมถึงกระตุ้นการส่งออก รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท และกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระดับดังกล่าวสอดคล้องกับที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวร้อยละ 2.5 ในด้านการส่งออก**กระทรวงพาณิชย์ยอดลดเป้าการขยายตัวของส่งออกในปีที่เหลือร้อยละ 3.5 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5** ภายหลังสถานการณ์ด้านการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หากยังคงเป้าการขยายตัวของส่งออกที่ร้อยละ 5 ในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปี การส่งออกเฉลี่ยจะต้องอยู่ที่เดือนละประมาณ 20,791 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เป้าการขยายตัวของส่งออกที่ระดับร้อยละ 3.5 การส่งออกในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปีจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 20,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหลายฝ่ายก็ยังคงมองว่าการทำให้มูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้ง 7 เดือนที่เหลือของปีเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ซึ่งในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าจะการส่งออกในปี 2557 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 3.0 ในส่วนของการ**ส่งออกสินค้าเกษตรไป RCEP ขยายตัวระดับสูงต่อเนื่อง RCEP** หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ และ อินเดีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย) โดยมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิก RCEP ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเฉลี่ย 6.53 แสนล้านบาทต่อปี และขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเจรจาเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่ม RCEP ถือว่าเป็นเป็นช่องทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาส่งออกสินค้าเกษตร เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ยังมีปัญหาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รัฐ-เอกชนจับมือดันกม.หลักประกัน ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากในปัจจุบันเอสเอ็มอีอยู่ประมาณ 2.7-2.9 ล้านราย มีเพียง 7-9 แสนรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนั้นกฎหมายหลักประกันธุรกิจก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะใช้ให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเติบโตอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันสถาบันการเงินจะได้พิจารณาปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นด้วย เนื่องจากสามารถนำสิทธิบัตร สินค้าคงคลัง สัญญาเช่า เป็นหลักประกันได้มากขึ้นจะทำให้เอสเอ็มอีมีต้นทุนในการกู้ยืมลดลง



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- IMF ส่งสัญญาณปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก
- FED มีแผนยกเลิก QE ต.ค. นี้
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังเหตุการณ์ในอิรักคลี่คลาย

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรปและเอเชีย เช่น จีนและอินเดีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ส่งสัญญาณปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2557 ในเดือนกรกฎาคมนี้ แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวก็ตาม แต่เป็นการฟื้นตัวที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ครั้งก่อน เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย รวมถึงการใช้จ่ายด้านการลงทุนของทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว การส่งสัญญาณการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจของ FED ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เตรียมยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ในเดือนตุลาคมนี้ รวมถึงการที่ FED ยังไม่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้และเหตุการณ์ความไม่สงบในอิรัก ลิเบีย และยูเครนที่เริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 106.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-18 กรกฎาคม 2557)

- ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินเดือนกรกฎาคม และแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2557 ของจีน
- ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนของจีน